



CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ Ở HÀ TÂY

I. Những biện pháp chỉ đạo thực hiện

+ Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả giáo dục truyền thông và giảng dạy nội dung kiến thức PC tội phạm, ma túy, HIV/AIDS lồng ghép qua các môn học như: Đạo đức, Sức khoẻ tiểu học, Giáo dục công dân, Địa lí, Sinh học của THCS, THPT và môn Chính trị ở các trường CĐ, THCN, Dạy nghề.

+ Mở được 12 lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho 1200 cán bộ quản lí, bí thư đoàn trường, tổng phụ trách Đội và giáo viên. Cung cấp cập nhật thông tin tình hình và tính phức tạp, nguy hiểm, cùng những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên HS đi vào con đường phạm tội, nghiện hút ma túy, trang bị cho cán bộ Đoàn, Đội và các giáo viên phương pháp và quy trình các bước tổ chức một buổi tuyên truyền, các hoạt động tập thể giáo dục PC tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.

+ Hoạt động kí cam kết không vi phạm nội quy, quy chế trường học, không nghiện hút ma túy và các tệ nạn xã hội, đã lôi cuốn được 100% HS, SV trong các trường học trong tỉnh kí cam kết trong từng năm học.

+ Công tác phối, kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương, công an phường, xã, thị trấn và các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh tới huyện, thị xã thường xuyên tuyên truyền giáo dục PC tội phạm ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Trong 5 năm qua Ban chỉ đạo của ngành đã cung cấp nhiều thông tin và đưa các phóng viên Báo Hà Tây, Báo Giáo dục và Thời đại, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh và trung ương đi đến nhiều cơ sở trường học trong tỉnh nắm thông tin, viết phóng sự điều tra và đã có rất nhiều bài báo và tin phóng sự phát thanh, truyền hình kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt giáo dục PC tội phạm ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong HS, SV, mang lại hiệu quả giáo dục cao.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra được Ban chỉ đạo của ngành phối hợp với Công an tỉnh, Sở y tế, Sở Lao động, thương binh và xã hội thường xuyên kiểm tra đối với các trường phổ thông tiểu học, THCS, THPT và các trường THCN, CĐ, DN trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, đẹp. lành mạnh không quán xá, không tụ điểm cờ bạc, bia rượu, buôn bán trong nhà trường; Sở đã chỉ đạo cho các trường hoàn tất thủ tục địa giới, xây dựng tường rào bao quanh, có cổng trường, có sân chơi, bãi tập. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương giải toả hàng quán xung quanh trường học, điều tra phát hiện, triệt phá các tụ điểm hút hít làm trong sạch môi trường giáo dục.

+ Tổ chức các cuộc thi có nội dung giáo dục PC tội phạm ma túy, HIV/AIDS.

- Thi viết bài tìm hiểu PC tội phạm, ma túy, HIV/AIDS hai kì với số lượng 950.000 bài thi.

- Thi tiểu phẩm văn nghệ trên sân khấu có nội dung PC tội phạm, ma túy, HIV/AIDS trong trường học: tổ chức được 3 kì thi từ cấp trường, cấp cụm trường và vòng chung khảo cấp tỉnh.

- Thi báo tường có nội dung chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS trong trường học: có 100% số trường tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh tham gia hội thi.

+ Phối hợp với Sở y tế, Công an tỉnh và Sở Lao động, thương binh, xã hội khám điều tra xét nghiệm ma túy được 3 lần với 20 trường học trong tỉnh.

II. Phương hướng chỉ đạo từ 2006 - 2010

1. Mục tiêu

Phấn đấu giữ vững và kiểm soát được tình hình tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, hạn chế sự xâm nhập của chúng vào trường học. Phấn đấu 100% trường học trong tỉnh đến năm 2010 không có tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.

2. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục PC tội phạm, ma túy, HIV/AIDS trong cán bộ, GV, HS, SV thông qua giáo dục nội khóa và hoạt động ngoại khoá bằng các hoạt động giáo dục.

- Làm tốt công tác hướng nghiệp cho HS phổ thông, tạo cơ hội cho các em phấn đấu vươn lên vì ngày mai lập nghiệp.

- Phối hợp với Công an, Y tế, các đoàn thể xã

(Xem tiếp trang 63)